

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH ĐIỆN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC TỘI
VÀ HỖND TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 8777/BC - CTHADS

Điện Biên, ngày 27 tháng 7 năm 2021

ĐẾN Số: ... 2634 ...
Ngày: 28.10.7 ...
Chuyển:
Số và ký hiệu HS:

BÁO CÁO

**kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021**

Thực hiện Thông báo số 148/TB-HỖND ngày 21/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2, HỖND tỉnh khóa XV. Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh báo cáo kết quả công tác THADS 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương

Cục THADS tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy, HỖND và UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương; quán triệt, phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy, HỖND và UBND tỉnh về công tác THADS, theo dõi THAHC đến 100% các đơn vị trực thuộc.

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo đối với các Chi cục, sâu sát từng Chấp hành viên; quán triệt, chỉ đạo các đơn vị tập trung mọi nguồn lực hiện có cho công tác giải quyết án; thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ, quy trình nghiệp vụ của Ngành, giữ gìn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục phân công lãnh đạo chủ chốt phụ trách, nắm bắt tình hình từng địa bàn công tác; thực hiện điều động, biệt phái Chấp hành viên, công chức có năng lực, kinh nghiệm công tác tăng cường cho các đơn vị, địa bàn có lượng án lớn; duy trì họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất giữa Lãnh đạo Cục với Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và các Chi cục; triển khai thực hiện hiệu quả các đợt THADS cao điểm; nâng cao chất lượng thi hành các Bản án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng Ngân hàng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước; chú trọng việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật việc theo dõi thi hành hành chính; chỉ đạo ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với các Bản án, quyết định đã có hiệu lực, bảo đảm việc phân loại án dân sự có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành; ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành chính xác, đúng pháp luật; tập trung tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo Chấp hành viên chủ động xây dựng Phương án giải quyết án đối với từng vụ việc cụ thể, bám sát địa bàn, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở để giải quyết án, sử

dụng hiệu quả các biện pháp giáo dục thuyết phục đương sự và thân nhân của họ tự nguyện thi hành án; tăng cường các biện pháp, bảo đảm hiệu quả cưỡng chế thi hành án theo đúng quy định của pháp luật. Cục đã duy trì mối quan hệ công tác với Cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện trong tỉnh, nhất là về công tác tổ chức, cán bộ và chỉ đạo, giải quyết các vụ án lớn, khó khăn, phức tạp.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát trên địa bàn tỉnh, Cục đã ban hành một số văn bản để chỉ đạo các Chi cục trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của Tỉnh; chỉ đạo các đơn vị chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch bệnh có thể xảy ra, có biện pháp phù hợp bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả tại trụ sở cơ quan, đảm bảo an toàn cho công chức, người lao động; quán triệt việc thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K của Bộ Y tế; tăng cường cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch theo quy định, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết. Ngay sau khi tỉnh kiểm soát được dịch bệnh, Cục đã chỉ đạo các đơn vị tập trung mọi nguồn lực cho công tác giải quyết án, bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những việc tồn đọng hoặc chậm tiến độ do ảnh hưởng dịch bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác; duy trì phối hợp tốt với cơ quan tổ tụng và các cơ quan có liên quan trong công tác tổ chức thi hành án.

2. Kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2021

** Kết quả thi hành án dân sự (tính từ ngày 01/12/2020 đến 31/5/2021):*

- Về việc: Tổng số thụ lý 2.151 việc, trong đó: số cũ chuyển sang 901 việc; số thụ lý mới 1.250 việc. Do có 27 việc ủy thác thi hành án là nên tổng số việc phải thi hành 2.124 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành 1.563 việc, số chưa có điều kiện thi hành 561 việc. Kết quả: trong số việc có điều kiện, đã thi hành xong 1.126 việc, đạt tỷ lệ 72,04%. Số việc chuyển kỳ sau 998 việc.

- Về tiền: Tổng số thụ lý 171.684.860.000 đồng, trong đó: số cũ chuyển sang 129.482.670.000 đồng; số thụ lý mới 42.202.190.000 đồng. Do đã ủy thác 4.101.663.000 đồng nên tổng số tiền phải thi hành 167.583.196.000 đồng, trong đó: số có điều kiện là 104.983.968.000 đồng; số chưa có điều kiện là 62.599.228.000 đồng. Kết quả: trong số tiền có điều kiện, đã thi hành xong 33.523.511.000 đồng, đạt tỷ lệ 31,93%. Số tiền chuyển kỳ sau là 134.059.684.000 đồng.

** Công tác theo dõi THAHC:* Trong kỳ báo cáo, không có Bản án hành chính của Tòa án phát sinh trách nhiệm theo dõi, nên Cục và các Chi cục không thực hiện theo dõi THAHC.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THADS

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THADS đến đội ngũ công chức trong Ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh; quán triệt, chỉ đạo đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án thông qua hoạt động thực thi công vụ, tích cực tuyên

truyền, hướng dẫn, giải thích pháp luật, nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về THADS cho quần chúng nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống.

3. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cục và 10 Chi cục tiếp tục duy trì thực hiện tốt lịch trực, tiếp công dân tại trụ sở làm việc vào tất cả các ngày làm việc trong tuần; phân công lãnh đạo, bố trí hợp lý Thẩm tra viên, công chức thi hành án thường trực tại cơ quan để tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, đề nghị, kiến nghị của công dân về THADS, chú trọng kỹ năng dân vận trong công tác tiếp dân. 100% yêu cầu đơn, thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân được thụ lý, giải quyết dứt điểm, đúng quy định ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu nại, kéo dài, vượt cấp. Trong 6 tháng đầu năm, Cục và 10 Chi cục đã tổ chức tiếp được 19 lượt công dân (tại Cục 05 lượt, Chi cục 14 lượt). Số đơn thư khiếu nại, tố cáo về THADS mà Cục và các Chi cục phải thụ lý, giải quyết là 02 đơn khiếu nại (tại Cục 01; Chi cục 01), không có đơn tố cáo. Kết quả, Cục và Chi cục đã giải quyết xong dứt điểm 02/02 đơn khiếu nại theo đúng trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong THADS.

4. Công tác khác

- Công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án: các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh đã phối hợp với VKSND cùng cấp rà soát và lập hồ sơ đề nghị TAND có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 03 việc với số tiền là 75.626.000 đồng. Kết quả đã thực hiện miễn, giảm được 03 việc với số tiền 75.626.000 đồng.

- Công tác tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng của Cục và các Chi cục cấp huyện trong tỉnh được duy trì thực hiện nghiêm túc theo đúng trình tự, thủ tục của Ngành và quy định của pháp luật; kho vật chứng của Cục và 10 Chi cục trực thuộc luôn đảm bảo an toàn, phục vụ tốt cho công tác xét xử và thi hành án.

- Công tác quản lý, thu chi tiền tài sản thi hành án đã được Cục và các Chi cục thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Tổng cục THADS; các khoản tiền, tài sản sau khi thu được đều được các cơ quan THADS nộp ngay vào ngân sách nhà nước hoặc chi trả công dân, cơ quan, tổ chức theo quy định.

- Công tác phối hợp trong THADS tiếp tục được các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh duy trì thực hiện nghiêm túc theo Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS. Cục và các Chi cục đã duy trì phối hợp tốt với TAND hai cấp trong giao, nhận Bản án, quyết định; giải thích, đính chính Bản án, quyết định chưa rõ; hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án cho các đương sự trong các vụ án; xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. Duy trì phối hợp tốt với cơ quan Công an hai cấp trong việc giao, nhận vật chứng, tổ chức cưỡng chế thi hành án. Phối hợp với các Trại giam, Trại tạm giam trong việc thu tiền, tài sản đối với người phải thi hành án là phạm nhân. Phối hợp với VKSND hai cấp trong công tác kiểm sát THADS và giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án. Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong THADS trên địa bàn tỉnh, Cục THADS tỉnh và VKSND tỉnh Điện Biên đã tổ chức ký

Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo, cưỡng chế THADS ở cấp huyện trong tỉnh Điện Biên.

5. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế:

- Công tác quản lý, điều hành ở một số Chi cục còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp tại một số ít Chi cục chưa chủ động, thiếu tích cực; tiến độ thực hiện chỉ tiêu của một số đơn vị và một số Chấp hành viên đạt được còn thấp, nhất là chỉ tiêu về tiền.

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh tuy đã được quan tâm, củng cố, kiện toàn, song vẫn còn nhiều khó khăn, 01 Chi cục chưa có trụ sở làm việc (Chi cục Tuần Giáo - hiện đang được xây dựng), 07/10 Chi cục chưa có kho vật chứng; trụ sở làm việc của một số Chi cục (Mường Chà, Tòa Chùa, Điện Biên Đông) được xây dựng trước năm 2000 hiện đã cũ, xuống cấp trầm trọng, diện tích làm việc chật hẹp, vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác THADS.

b) Nguyên nhân:

- *Về chủ quan:* Một số ít lãnh đạo các Chi cục còn hạn chế về năng lực tổ chức, quản lý, chưa sâu sát, quyết liệt trong việc đôn đốc, chỉ đạo Chấp hành viên, công chức thực hiện nhiệm vụ được giao; chưa kịp thời nắm bắt thông tin, tiến độ giải quyết án của Chấp hành viên thuộc đơn vị mình quản lý, dẫn đến một số việc có giá trị thi hành lớn nhưng chậm được tổ chức thi hành dứt điểm.

Một số Chấp hành viên chưa chủ động trong giải quyết án, chưa xác định rõ các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm số việc, tiền có điều kiện thi hành, dẫn đến tiến độ thực hiện chỉ tiêu đạt thấp.

- *Về khách quan:* đời sống của phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; trình độ dân trí thấp, nhận thức pháp luật hạn chế, số án phải thi hành chiếm khoảng 90% án Hình sự về ma túy, đối tượng thi hành án là người buôn bán ma túy, bị tuyên án tử hình, việc xác định tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung với gia đình rất phức tạp, người phải thi hành án là người nghiện ma túy, đang thụ hình tại các Trại giam, trại tạm giam, không có tài sản để thi hành án.

Việc tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trùng với thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức cưỡng chế thi hành án...

Một số Chi cục chỉ có 01 Chấp hành viên đồng thời là Thủ trưởng đơn vị (Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Lay); một số Chấp hành viên đã gần đến tuổi nghỉ hưu nhưng nguồn công chức đủ điều kiện để bổ nhiệm Chấp hành viên tại các đơn vị còn hạn chế, chưa đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu kiện toàn bộ máy tổ chức Chi cục.

- Điều kiện cơ sở vật chất của cơ quan THADS trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đơn vị chưa có trụ sở và kho vật chứng; do biên chế và kinh phí liên tục bị cắt giảm nên ảnh hưởng đến việc bố trí cho các nhiệm vụ được giao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS, THAHC; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tổ tụng hành chính và THAHC; Nghị quyết số 85-NQ/BCSĐ ngày 01/12/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của Tỉnh thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch công tác năm và Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Cục THIADS tỉnh. Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của Tỉnh.

2. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục đối với các Chi cục, đảm bảo “sâu sát, quyết liệt” và “rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành”; bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của Tỉnh về công tác THADS, thi hành án hành chính. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo THADS trong công tác, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động THADS đạt hiệu quả cao. Tăng cường kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; xây dựng lề lối, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp trong các cơ quan thi hành án, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2021 của ngành, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

3. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ THADS cho đội ngũ công chức thi hành án trong tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương IV khóa XI, XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

4. Tổ chức thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục THADS, theo dõi THAHC theo Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan THADS và Quy trình theo dõi THAHC của Tổng cục THADS. Tổ chức thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm THADS, đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy Lãnh đạo Cục, phòng chuyên môn và các Chi cục; tập trung kiện toàn đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên còn thiếu, đảm bảo về số lượng và đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác; thực hiện tốt công tác điều động, biệt phái Chấp hành viên, công chức thi hành án; chú trọng công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức thi hành án; quan tâm công tác

giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thi hành án trong ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XV.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Lưu VT.



CỤC TRƯỞNG

Lường Văn Sương